

Số: /BC-UBND

Thanh Định, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Định Hoá.

Thực hiện Công văn số 1541/UBND-NV ngày 21/3/2024 của UBND huyện Định Hoá về việc rà soát pháp luật và Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Ủy ban nhân dân xã Thanh Định báo cáo một số nội dung sau:

PHẦN I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Thanh Định là xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Định Hoá, cách trung tâm huyện 15km. Tình hình an ninh chính trị ổn định; nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Tình hình kinh tế - xã hội ngày càng có nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân trong xã.

.Diện tích tự nhiên của xã là 1.925,11ha, toàn xã có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân số là 4.612 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Toàn xã có 09 xóm; trong đó xóm loại I có 05 xóm, xóm loại II có 04 xóm.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT.

1. Công tác phổ biến, triển khai thi hành Luật.

Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương kết hợp với một số Luật khác tại xã trong tháng 4 năm 2016. Đơn vị đã triển khai đến các ban ngành, đoàn thể xã, các tổ chức hội trên địa bàn xã, tiến hành quán triệt, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến đội ngũ cán bộ, công chức thông qua các hình thức như: Hội nghị giao ban, cuộc họp, đăng tải trên trang thông tin điện tử...

Hình thức tuyên truyền Luật tại xã chủ yếu thông qua Hội nghị, tại cuộc họp dân, qua hệ thống loa phát thanh xã...

2. Công tác ban hành các văn bản pháp luật thi hành luật.

Địa phương không có ban hành các văn bản về Luật

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT

I. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tổ chức đơn vị hành chính (ĐVHC) và phân loại ĐVHC.

Hàng năm đơn vị đã thực hiện rà soát, đánh giá phân loại đơn vị hành chính theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay đơn vị đã thực hiện sáp nhập được từ 18 xóm bản sống còn 09 xóm; giảm được 09 xóm.

2. Tổ chức chính quyền địa phương ở các ĐVHC; các quy định chung về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; về HĐND và tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; về Ủy ban nhân dân (UBND) và cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Từ đầu nhiệm kỳ UBND xã đã ban hành quy chế làm việc theo đúng quy định của Luật.

Luật đã quy định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể UBND, Chủ tịch UBND. Nhờ đó hoạt động của UBND và riêng Chủ tịch UBND trong quá trình thực thi nhiệm vụ được thuận lợi, không chồng chéo, tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 19/21 đại biểu; tại kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã đã bầu được 01 chủ tịch; 01 phó chủ tịch và 02 trưởng ban. Số lượng, cơ cấu tổ chức của HĐND xã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật. Số lượng, tiêu chuẩn đại biểu HĐND xã, cán bộ bầu cử của HĐND xã theo quy định của Luật cơ bản hợp lý, phù hợp thực tế.

3. Mối quan hệ công tác giữa chính quyền địa phương với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

UBND xã cũng như các phòng ban chuyên môn duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ, liên tục với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đảm bảo trong quá trình thực thi nhiệm vụ luôn tham khảo ý kiến của chuyên môn và thực hiện đúng

theo hướng dẫn của chuyên ngành. Nhờ đó kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc và nâng cao hiệu quả công việc.

II. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CẤP XÃ.

1. Cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp xã (chi tiết tại phụ lục I, II, III kèm theo)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND.

Trong thời gian qua, HĐND xã đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo điều 33, cụ thể như Ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương; Thực hiện bầu Chủ tịch HĐND, phó Chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND, bầu Chủ tịch UBND, phó Chủ tịch UBND và các uỷ viên UBND. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quyết định dự toán và quyết toán thu chi, ngân sách ở địa phương; giám sát hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND...

Kết quả hoạt động của HĐND xã đã được nâng cao. Các kỳ họp được tổ chức thuận lợi hơn, chất lượng kỳ họp được nâng lên. Hoạt động của Thường trực và 02 ban được tăng cường. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được trú trọng và thực hiện đầy đủ, đảm bảo hiệu quả; Nội dung và phương thức thực hiện nhiệm vụ giám sát đa dạng.

III. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

1. Cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã (có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã.

Trong những năm thực hiện triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 35; cụ thể như trình HĐND cùng cấp xem xét bầu thành viên UBND; tổ chức thực hiện ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo,... xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính; thực hiện rà soát phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp xóm theo Nghị quyết 211/2016/UBTVQH13.

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐVHC

1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới.

Thực hiện văn bản rà soát của UBND huyện Định Hoá; UBND xã Thanh Định hàng năm đã thực hiện rà soát, đánh giá phân loại đơn vị hành chính theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2019 UBND xã Thanh Định đã thực hiện rà soát sáp nhập xóm trên địa bàn xã theo quy định tại các văn bản Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn; Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Qua thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị đã giảm được 09 xóm; hiện tại còn 09 xóm bản.

2. Tổ chức chính quyền địa phương trong trường hợp thay đổi địa giới đơn vị hành chính và các trường hợp đặc biệt khác: Không có

Phần III

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

UBND xã không có đề xuất kiến nghị.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) của Ủy ban nhân dân xã Thanh Định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ma Thế Thích

UBND XÃ THANH ĐỊNH

PHỤ LỤC 1

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024)

T T	Cấp hành chính	Số lượng		Chuyên trách	Chất lượng									Cơ cấu, thành phần												
		Tổng số	Nữ		Trình độ văn hóa			Trình độ chuyên môn			Trình độ lý luận chính trị			Cơ cấu			Thành phần									
					Tiểu học	Trung học cơ sở	THPT	Chưa qua đào tạo	Trung cấp, cao đẳng	Đại học	Sau đại học	Sơ cấp	Trung cấp	Cử nhân, cao cấp	Dân tộc thiểu số	Trẻ tuổi	Ngoài đảng	Tôn giáo	Cơ quan đảng	Chính quyền	MTTQ và đoàn thể	TAND	Viện KSND	Quân đội, công an	Khác	
1	Cấp xã	19	4	1		3	16	8	3	8	0	8	9	0	14	2	01	0	2	3	3					11

UBND XÃ THANH ĐỊNH**PHỤ LỤC 5****SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(số liệu tính đến ngày 31/12/2023)**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND xã Thanh Định)

Số thứ tự	Tỉnh/Thành phố	Tổng số	Ngoài Đảng	Trình độ chuyên môn				Trình độ lý luận chính trị				Ghi chú
				Sơ cấp, chưa qua đào tạo	Trung cấp, Cao đẳng	Đại học	Sau đại học	Sơ cấp, chưa qua đào tạo	Trung cấp	Cao cấp	Cử nhân	
1	Cán bộ cấp xã	10	0	0	2	8	0		10			
2	Công chức cấp xã	9	1	0	0	9	0	4	4			
3	Người hoạt động không chuyên trách cấp xã	12	0	0	10	2	0	8	4			
4	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố	27	2	27	0	0	0					